





Gorilla Product Guide

	100% Silicone Sealant††	Paintable Silicone Sealant	Heavy Duty Construction Adhesive	Ultimate Construction Adhesive	Clear Construction Adhesive
SẢN PHẨM					
Sử Dụng Tốt Nhất Cho	Tất cả các ứng dụng bao gồm cửa sổ, cửa ra vào, nhà bếp, phòng tắm, ô tô, hàng hải và nhiều ứng dụng khác. ***	Tất cả các ứng dụng có thể sơn được bao gồm cửa sổ, cửa ra vào, nhà bếp, phòng tắm, v.v... †	Các ứng dụng đa bề mặt & đa mục đích đòi hỏi độ bền chắc, linh hoạt, trong mọi thời tiết.	Các ứng dụng với mọi vật liệu có khả năng gắn với độ bền cao nhất.	Các ứng dụng với mọi bề mặt & yêu cầu độ bền cao và lớp keo dán trong như pha lê.
Thời Gian Kết Dính	Kết dính ngay lập tức	Kết dính ngay lập tức	10 Minutes	10 Minutes	30 Minutes
Thời Gian Cố Định	N/A	N/A	Kẹp hoặc hỗ trợ các đối tượng nặng hơn	Kẹp hoặc hỗ trợ các đối tượng nặng hơn	Kẹp hoặc hỗ trợ các đối tượng nặng hơn
Thời Gian Khô <small>100% in 24 hours</small>	24 Hours	24 Hours	24 Hours	24 giờ (kết dính hoàn toàn)	24 giờ (kết dính hoàn toàn)
Màu Sau Khi Khô	Trong suốt và Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trong suốt
Ngoài Trời	Không thấm nước	Không thấm nước	Không thấm nước	Không thấm nước	Không thấm nước
Hoàn Thành	Không sơn được	Có thể sơn	Có thể chà nhám	Có thể chà nhám & Có thể sơn	Có thể chà nhám & Có thể sơn
Áp dụng cho	Gỗ Kim loại*** Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt Giấy Cao su	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt Giấy Cao su Vải sợi	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt Giấy Cao su Vải sợi	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt Giấy Cao su Vải sợi

* Không khuyến khích sử dụng trên nhựa polyetylen hoặc nhựa polypropylen.

** Không nên dùng cho ống PVC.

+ Không sử dụng trên bề mặt ẩm ướt, ẩm ướt, đông lạnh hoặc bị ô nhiễm. Không sử dụng trong ứng dụng dưới nước hoặc bề mặt

++++ Không sử dụng trên bề mặt ẩm ướt, ẩm ướt, đông lạnh hoặc bị nhiễm bẩn. Không sơn được. Không sử dụng trong ứng dụng dưới nước, bề mặt, trên gạch, xây, vật liệu kết dính hoặc trên kim loại nhạy cảm với sự ăn mòn bao gồm đồng thau và kim loại mạ kẽm